



ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/๑๕๐๗

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

- เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
- เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีทุกท่าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท.) หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญกับในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) โดยการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดทั้งในเชิงสาระความรู้เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดมีข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถสนับสนุนในเชิงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาร่วมกัน

ในการนี้ จังหวัดนนทบุรีจึงกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างจังหวัดนนทบุรีและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อแสดงเจตจำนงในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคารเก่า) และขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างจังหวัดนนทบุรีและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ขอให้ประสานสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพล อังภากรณ์กุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๐๕ - ๖ ต่อ ๑๔๑๒๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nonburioffice@gmail.com